

‘บางจาก’ เปิดแผนลงทุน5ปี ผุด ‘ไบโอ คอมเพล็กซ์’ เหมันประมูลแหล่งบงกช

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า งบลงทุน 5 ปี (2561-2565) รวมประมาณ 1.13 แสนล้านบาท โดยบริษัทกำลังศึกษาแนวทางให้ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด ลงทุนนิคมอุตสาหกรรมไบโอคอมเพล็กซ์ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ประมาณ 500-600 ไร่ เน้นดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คาดงบลงทุนคิดเป็น 1 ใน 3 ของงบลงทุน 5 ปี หรือคิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 37,600 ล้านบาท คาดจะมีความชัดเจนภายในปีนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพใกล้แหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร ทั้งปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งรถไฟทางคู่ และท่าเรือสามารถเชื่อมโยงการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ อยู่ที่ 1.8-2 แสนล้านบาท ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ ปีนี้

คาดการณ์อยู่ที่ 80-70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ใกล้เคียงกับปี 2558 ที่ผ่านมาซึ่งมีรายได้ 1.8 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าขยายธุรกิจสถานีบริการควบคู่กับร้านกาแฟอินทนิลสู่ตลาดในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูง

สำหรับการดำเนินธุรกิจโรงกลั่น ในปี 2561 มีแผนหยุดซ่อมบำรุงวันที่ 30 เมษายน-15 มิถุนายน 2561 เป็นเวลา 45 วัน ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงเหลือ 1.02 แสนบาร์เรล/วัน จากปีก่อนอยู่ที่ 1.10 แสนบาร์เรล/วัน แต่คงต้องติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง หากค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นจากก่อน ที่อยู่ระดับ 6 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล บริษัทก็พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตเต็มที่

“ส่วนของธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมที่เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท นี้ได้ปิโตรเลียม จำกัด ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้น ขณะนี้ได้ชะลอออกไปก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ต่ำกว่า 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ไม่จูงใจให้ลงทุนและไม่คุ้มค่า

โดยมองว่าราคาน้ำมันที่เหมาะสมในการลงทุนควรอยู่ที่ระดับสูงกว่า 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล รวมทั้งราคาน้ำมันระดับนี้ส่งผลให้บริษัทไม่มีความสนใจเข้าร่วมประมูลแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ทั้งแหล่งบงกชและเอราวัณ แต่อย่างไรก็ตาม นายชัยวัฒน์ กล่าว

สำหรับการลงทุนโครงการเหมืองลิเทียมที่ประเทศอาร์เจนตินา มีกำหนดการแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งบางจาก ได้โควตานำเข้าลิเทียมปริมาณ 2,500 ตัน จะสามารถผลิตรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดได้ 1.5 แสนคัน/ปี หรือผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 800 ล้านเครื่อง/ปี หากบริษัทมีการขยายกำลังการผลิต บางจากก็พร้อมลงทุนเพิ่มเติม

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวีวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด กล่าวว่า บีบีจีไอ ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลายปี 2561 นี้ ตั้งเป้าภายใน 2 ปีจะพัฒนาต่อยอดเพิ่มกำลังการผลิตให้เติบโตต่อเนื่อง